

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี จะช่วยสร้างความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมถึงผู้รับเหมา นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ถือเป็นความท้าทายต่อการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา เนื่องจากการดำเนินธุรกิจต้องติดต่อกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการรับมือและป้องกันการระบาดของ COVID-19 ในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6, 403-7, GRI 403-9, GRI 403-10

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน พนักงานหน้าร้าน รวมถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายต่อพนักงานและผู้รับเหมาและมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานให้เป็นศูนย์ ผ่านการจัดตั้งหน่วยงานการดูแลความปลอดภัยของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อวางกรอบนโยบายและกำกับดูแลการบริหารเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมสำหรับพนักงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO45001 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงาน



ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ



พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน รวมถึงดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน



บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การอบรม ประชาสัมพันธ์ และการแข่งขันด้านความปลอดภัย



ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งควบคุมและกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัทฯ